



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑๒ มูลค่าข่าว ๖๑,๘๔๒.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

'มศว'แนะประชาพิจารณ์ยูเน็ต

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม น.ส.สุวิภาณี เจริญมิตร มงคล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ ในฐานะนายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ตามที่สถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จะจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดระดับอุดมศึกษา หรือยูเน็ต ให้กับนิสิตนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เพื่อนำคะแนนไปประเมินสถานศึกษานั้น ทางองค์การนิสิต สภานิสิต มศว เห็นว่า สทศ.ยังไม่ควรจัดสอบยูเน็ตในเวลานี้ และควรจะต้องมีการพูดคุยกับผู้ได้รับผลกระทบทั้งมหาวิทยาลัย นักศึกษา ก่อน เร็วๆ นี้ในการประชุมโครงการบัณฑิตไทยโตไปไม่โกง จะมีองค์การนิสิต นักศึกษา จาก 27 มหาวิทยาลัย เป็นสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เข้าร่วม จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือ และอาจจะมีการยื่นหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ สทศ.ยกเลิกการจัดสอบยูเน็ต

น.ส.สุวิภาณีกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ องค์การนิสิต สภานิสิต มศว มีมติออกแถลงการณ์ดังนี้ 1.การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษานับเป็นการจัดการศึกษาที่มีความแตกต่างหลากหลาย การสอบวิชาพื้นฐานตามที่ สทศ.จัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลางที่เหมือนกันทั้งหมด อาจทำให้เกิดความได้เปรียบหรือเสีย

เปรียบ 2.ที่ผ่านมากการใช้ข้อสอบกลางในการวัดประเมินคุณภาพการศึกษาของ สทศ.ยังเป็นที่ถกเถียงถึงคุณภาพของข้อสอบ หาก สทศ.ไม่สามารถแสดงเสถียรภาพให้สังคมยอมรับในคุณภาพของข้อสอบกลางได้ การจัดสอบย่อมไม่เป็นที่ยอมรับ 3.ในทางการวัดและประเมินผลการจัดการทดสอบเพื่อวัดคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมถือเป็นการเปิดกว้างทางความคิด การใช้การทดสอบแบบปรนัยที่ต้องเลือกตอบจะเป็นการฝึกลักษณะนิสัยของการคิดติดกรอบ 4.การจัดทดสอบระดับชาติควรมีการทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน

“นอกจากนั้น ยังมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1.หาก สทศ.ต้องการจัดสอบยูเน็ต ก็ควรฟังความเห็นจากนิสิตนักศึกษาอย่างหลากหลายและเปิดใจ รวมไปถึงต้องเตรียมความพร้อมและสร้างความน่าเชื่อถือของสถาบันให้เป็นที่ยอมรับของสังคมก่อน 2.การจัดสอบยูเน็ต ควรคำนึงถึงความหลากหลายทางการศึกษา 3.การทดสอบมากเกินไปและมีผลผูกมัดในการใช้พิจารณาการสมัครหรือเข้าทำงานอาจทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น การเกิดค่านิยมเตรียมสอบโดยสถาบันต่างๆ หรือค่านิยมการแข่งขัน ไม่ได้เป็นไปในทางสร้างสรรค์” น.ส.สุวิภาณีกล่าว